

# ไวยาด่านสกัดขนอ้อย

โพสต์ทูเดย์ - ชาวไร่อ้อยยื่นหนังสือ "บักคู้" เร่งแก้ปัญหาผ่านทางหลวง ไล่บรรดขนอ้อย หวันเข้าหีบล่าช้า

นายปารเมศ โพธารากุล ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับแต่เริ่มการหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ได้เกิดปัญหาการถูกสำนักตรวจน้ำหนักรถบรรทุก กรมทางหลวงสนธิกำลังออกตรวจจับรถบรรทุกอ้อยทุกคันที่มีความสูงเกิน 3.60 เมตร และน้ำหนักเกิน 25 ตัน ซึ่งกังวลว่าปัญหาดังกล่าวจะกระทบต่อการปิดหีบอ้อยล่าช้าและจะทำให้ต้นทุนการขนส่งของชาวไร่สูงขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบสูงถึง 110 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมาตัวแทนจาก 4 องค์กรชาวไร่อ้อยได้ไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้

ก็ยื่นหลายที่เพื่อขอให้ผ่อนปรนความสูงของรถบรรทุกอ้อยเป็นไม่เกิน 3.80 เมตร เพราะอาจจะส่งอ้อยไม่ทันก่อนปิดหีบในช่วงกลางเดือน เม.ย. 2561

นายสิริวัทธิ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า หลังจากที่คุณธรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เห็นชอบการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 มีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยแล้ว 51 แห่ง จากทั้งหมด 54 โรงงาน รับอ้อยเข้าหีบในช่วงระยะเวลา 19 วันแรก ได้แล้วกว่า 10.16 ล้านตัน ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หีบอ้อยได้ 8.17 ล้านตัน ประสิทธิภาพการหีบอ้อยฤดูกาลผลิตนี้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน โดยโรงงานน้ำตาลสามารถหีบอ้อยได้เฉลี่ย 1.03 ตัน/วัน แม้ว่ามีอีกหลายแห่งยังไม่เปิดหีบอ้อยก็ตาม

สำหรับคุณภาพอ้อยเข้าหีบในช่วง

แรกอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ในช่วงแรกของการผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 81.62 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาการหีบในปีก่อน ได้ยิลด์น้ำตาลอยู่ที่ 77.12 กิโลกรัมต่อตันอ้อย สำหรับค่าความหวานของอ้อยในปีนี้ก็ดีขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 11.17 ซี.ซี.เอส. สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.74 ซี.ซี.เอส. ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้ำตาลดีขึ้นอยู่ที่ 8.29 ล้านกระสอบ โดยประเมินว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 105 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลยังมีความกังวลกับคุณภาพอ้อย โดยพบว่าจากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 10.16 ล้านตันในช่วงที่ผ่านมา มีอ้อยไฟไหม้ 5.73 ล้านตัน ขณะที่อ้อยสดมีเพียง 4.43 ล้านตัน ดังนั้นโรงงานน้ำตาลจะต้องรณรงค์ให้ชาวไร่ตัดส่งอ้อยสดมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดให้ได้ยิลด์น้ำตาลสูงขึ้น และเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รายได้เพิ่มขึ้น ■